

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP

Để có lực lượng doanh nghiệp lớn mạnh, những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó định hướng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một trong những hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên.



Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có trên 4.600 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp hơn 65% tổng thu ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp của tỉnh còn ít và chưa có nhiều doanh nghiệp mạnh. Do vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định một mặt cần phát triển mạnh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang có, mặt khác phải xây dựng thế hệ doanh nhân mới, bản lĩnh, trí thức, năng động thông qua chương trình và các hoạt động khởi nghiệp mà Chính phủ

cũng như các bộ, ngành đang triển khai. Từ năm 2011 đến nay, Hiệp hội đã phối hợp với Báo Diễn đàn doanh nghiệp nhiều lần tổ chức chương trình khởi nghiệp ở tỉnh. Ngay từ ngày đó, Hiệp hội đã coi đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực để cùng với tỉnh hỗ trợ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Thông qua chương trình đã có rất nhiều dự án kinh doanh của thanh niên, sinh viên được lập ra, nhiều doanh nghiệp trẻ ra đời. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang chung tay xây dựng quốc gia khởi nghiệp, các bạn trẻ không đơn độc trên hành trình sản xuất, kinh doanh mà bên cạnh luôn có cộng đồng khởi nghiệp hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển. Em Trần Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Chương trình khởi nghiệp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức là cơ hội lớn để mỗi sinh viên được

trải nghiệm thực tế những thành công, thất bại và những kinh nghiệm trong con đường kinh doanh của các doanh nhân. Qua buổi giao lưu, em hiểu khi muốn khởi nghiệp thì cần trang bị hành trang như thế nào, học cái gì sẽ tốt cho tương lai của mình hơn. Từ đó xác định được nguồn vốn để khởi nghiệp, trong đó không chỉ đơn thuần là nguồn vốn về tài chính mà còn cần phải có nguồn vốn về kiến thức, về uy tín và mối quan hệ. Ông Đỗ Văn Vê cho biết thêm: Mục tiêu của chương trình khởi nghiệp nhằm khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, dám nghĩ dám làm ở các bạn trẻ. Chương trình khởi nghiệp sẽ có nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp thông qua các hoạt động về đào tạo, tư vấn, đầu tư, kết nối. Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ phối hợp tổ chức các lớp hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh và đào tạo cho các cố vấn khởi nghiệp. Đến nay, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã sẵn sàng đón nhận những người muốn khởi nghiệp tới học hỏi kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ về phương thức để kinh doanh hiệu quả. Hiệp hội sẵn sàng là đầu

mối phát triển quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp để các ý tưởng sáng tạo từ những dự án khởi nghiệp có tính khả thi sớm được triển khai trên thực tế. Năm 2018, Hiệp hội sẽ đề xuất với tỉnh kế hoạch xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các dự án khởi nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để tạo dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về khởi nghiệp cũng như tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, quốc gia và quốc tế, giới thiệu những Startup đã thành công để địa phương học tập. Đội ngũ cán bộ phụ trách khởi nghiệp cần được tập huấn về kiến thức phát triển thị trường, được chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố có mô hình thành công. Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đào tạo, tư vấn về lĩnh vực này và xây dựng một trung tâm thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

THU THỦY

► 14 phương tiện vận tải hành khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát đã trở lại hoạt động



Các phương tiện vận tải hành khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát của Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình, 14 phương tiện vận tải hành khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát của Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình đã trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 5/6, trong đó có 10 phương tiện hoạt động từ ngày 31/5. Trước đó, như Báo Thái Bình đã đưa tin, ngày 29/5, đội xe gồm 14 phương tiện thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình đang kỳ hoạt động vận tải hành khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát và ngược lại đã đồng loạt xin dừng hoạt động với lý do xe hợp đồng, xe dù, xe không tuyến nổi ngang nhiên hoạt động gây khó khăn cho các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách cố định. Để bảo đảm sức khỏe cho dân cư, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con cần thực hiện các biện pháp sau: quan sát đàn cá, nếu thấy cá nổi đầu nhiều thì cần tăng cường quạt nước, bơm nước xuống ao tạo oxy cho cá; định kỳ bón với xuống ao, nhất là khi mưa nhiều với liều lượng 2 - 3kg/100m². Phối trộn vitamin C và bột tỏi với liều lượng 1 - 2g/kg cá/ngày (hoặc tối thiểu tùy nhiên với liều lượng 3 - 5g/kg thức ăn) trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng và phòng trị bệnh cho cá. Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của cá nuôi, khi thấy cá chết hàng loạt hoặc có biểu hiện bất thường cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để chẩn đoán bệnh và hướng dẫn xử lý kịp thời.

PHẠM HƯNG

► Phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt và thiếu oxy cho cá nuôi

Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt toàn tỉnh hơn 8.500ha, trong đó chủ yếu là nuôi thả các giống cá truyền thống. Theo dự báo, những ngày tới nhiệt độ từ 27 - 34°C, có thể có mưa rào và giông lúc chiều tối. Yếu tố thời tiết này thường gây hiện tượng sốc nhiệt và thiếu oxy cho cá, đặc biệt là những ao nuôi cải tạo chưa tốt, ao có lượng bùn đáy nhiều và những ao nuôi với mật độ cá dày. Để bảo đảm sức khỏe cho đàn cá nuôi, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con cần thực hiện các biện pháp sau: quan sát đàn cá, nếu thấy cá nổi đầu nhiều thì cần tăng cường quạt nước, bơm nước xuống ao tạo oxy cho cá; định kỳ bón với xuống ao, nhất là khi mưa nhiều với liều lượng 2 - 3kg/100m². Phối trộn vitamin C và bột tỏi với liều lượng 1 - 2g/kg cá/ngày (hoặc tối thiểu tùy nhiên với liều lượng 3 - 5g/kg thức ăn) trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng và phòng trị bệnh cho cá. Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của cá nuôi, khi thấy cá chết hàng loạt hoặc có biểu hiện bất thường cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để chẩn đoán bệnh và hướng dẫn xử lý kịp thời.

THANH HUYỀN



Trộn vitamin C và bột tỏi vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng và phòng trị bệnh cho cá.

MẠNH THẮNG

Hiện nay, 10.216ha lúa xuân của huyện Tiên Hải đã chín rộ. Các địa phương trong huyện đã và đang tích cực chỉ đạo nông dân tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh gọn, chuẩn bị làm đất, bảo đảm khung thời vụ gieo cấy lúa mùa theo kế hoạch đề ra. Những ngày này, không khí thu hoạch lúa xuân tại cánh đồng thôn Trung Tiến, xã Tây An rất khẩn trương. Bà Tô Thị Ny cho biết, vụ xuân năm nay gia đình bà cấy 1 mẫu, đều là giống lúa chất lượng cao. Mặc dù tình hình sâu bệnh có diễn biến phức tạp gây hại ở cuối vụ nhưng được ngành chuyên môn hướng dẫn về cách phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên vẫn cho năng suất khá cao, trung bình đạt trên 2,5 tạ/sào. Ngoài ra, trước khi thuê máy gặt lúa xuân, gia đình bà đã chủ động nguồn giống, phân bón để bước vào sản xuất vụ mùa theo kế hoạch của UBND xã. Cũng giống như Tây An, để việc thu hoạch lúa diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ, xã Nam Thắng đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân nhanh gọn khi đã chín rộ.

TIỀN HẢI ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THU HOẠCH LÚA XUÂN

UBND xã tổ chức thực hiện tốt việc phân vùng cho gặt 10 máy gặt đập liên hợp theo khu vực thôn. Thống nhất áp dụng giá gặt cho các chủ máy, không để tăng giá gây bức xúc đến các hộ nông dân. Ông Trần Văn Thao, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã chia sẻ: Hiện nay bà con nông dân đã huy động nhân lực, máy móc gặt lúa xuân đạt khoảng trên 50%. Qua thực tế cho thấy, vụ xuân năm nay, năng suất bình quân cao hơn vụ xuân những năm trước, nhờ bà con đã chủ động chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, đồng thời HTX đã điều tiết nước hợp lý, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Nam Thắng tiếp tục chỉ đạo nông dân sau khi thu hoạch xong

lúa xuân, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị cày lật đất sản xuất vụ mùa. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Hiện nay Tiên Hải đang tăng cường chỉ đạo, phân công cán bộ xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc các địa phương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân đã chín. Khuyến khích các chủ máy gặt đưa máy về các xứ đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch khi thời tiết không mưa, bảo đảm thu hoạch an toàn 10.216ha lúa xuân. Khuyến cáo nông dân không chủ quan với thời tiết diễn biến bất thường hiện nay, thường có mưa giông, cần tập trung thu hoạch lúa xuân nhanh gọn. Với sự nỗ lực của ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương và sự cần cù của bà con nông dân vượt qua khó khăn về thời tiết, tình hình sâu bệnh, vụ xuân năm nay vẫn bảo đảm sản lượng, năng suất ổn định.



Nông dân Tiên Hải thu hoạch lúa xuân.

Cấy thưa thưa thóc

Cấy thưa thưa thóc, cấy dày cóc được ăn" là câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm trong gieo cấy lúa. Đây cũng là nhận định của nhiều nông dân khi gieo cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên hay còn gọi là hàng rộng hàng hẹp.

Nhiều lợi ích

Thực tế sản xuất nông dân đang phải đối mặt với thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh hại bùng phát, chi phí vật tư, phân bón ngày một tăng cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp. Trong khi đó năng suất lúa đã kích trần, do vậy để tăng hiệu quả kinh tế thì giảm chi phí sản xuất là vấn đề cấp thiết hiện nay. Trên cơ sở phát huy hiệu ứng hàng biên - một tiến bộ kỹ thuật về phương thức gieo cấy giúp giảm chi phí, được nhiều địa phương áp dụng mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Theo kỹ sư Mai Thị Thu

Hương, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình: Cơ sở khoa học của ứng dụng cấy bằng phương pháp hiệu ứng hàng biên là tận dụng tối đa năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Đối với cấy lúa truyền thống, do mật độ cao nên việc hấp thụ ánh sáng yếu hơn, đặc biệt là giai đoạn từ 25 - 45 ngày sau cấy, lúa đã đẻ nhánh kín đất, bộ lá dày, lá trên che khuất lá dưới làm giảm khả năng quang hợp của cây. Đối với cấy thưa hiệu ứng hàng biên, hàng rộng lớn làm xuất hiện hiệu ứng hàng biên, tối ưu cho mọi khóm lúa; hàng rộng nhỏ làm xuất hiện quy luật tạo bóng tối ưu cho 1 khóm lúa. Do cây lúa nhận được nhiều ánh sáng, ít sâu bệnh, đẻ khỏe, nhiều bông, bông to, cho năng suất tối ưu. Như vậy, khi cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên sẽ giảm chi phí về giống, công cấy, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật do đó chi phí sản xuất sẽ giảm đi, hiệu quả kinh tế tăng lên. Theo tính toán của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, lợi nhuận mà phương pháp này mang lại tăng khoảng 148.800 đồng/sào, tương đương 4,133 triệu đồng/ha. Không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, phương pháp này còn có ý nghĩa với môi trường, xã hội do hạn chế được các loại sâu bệnh hại, nhất là rầy và khô vằn do ruộng lúa luôn thông thoáng, nông dân ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp nông dân đi lại, chăm sóc lúa dễ dàng, thuận lợi khi đặt bầu ngô, bí, ớt... gó vụ để bảo đảm thời vụ.

Mở ra hướng canh tác mới

Vụ mùa năm 2014, Trung tâm Khuyến nông

phối hợp với UBND huyện Đông Hưng triển khai thí điểm mô hình gieo cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên tại thôn Duyên Trang, xã Phú Lương với 10 hộ tham gia, diện tích 5 sào. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có 7 hộ áp dụng đúng quy trình, bảo đảm mật độ gieo cấy với diện tích 3,5 sào, các hộ còn lại sau khi cấy thấy mật độ thưa, tiếc đất lại cấy thêm hàng. Vụ mùa năm 2015, Trạm Khuyến nông huyện Đông Hưng tiếp tục thực hiện mô hình trong đó thí nghiệm mật độ với các công thức khác nhau. Đồng thời, UBND huyện Đông Hưng xây dựng mô hình hàng rộng hàng hẹp quy mô 2ha, hỗ trợ 100% giống lúa, 100.000 đồng/sào, HTX SXKD DVNN xã Phú Lương hỗ trợ 50.000 đồng/sào, nông dân trong xã nhận thấy hiệu quả đã tiếp cận và gieo cấy được 30ha. Đến nay, diện tích cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên tại xã Phú Lương chiếm khoảng 60% diện tích gieo cấy, tương

đương khoảng 180ha mỗi vụ. Tại huyện Đông Hưng đã có nhiều xã mở rộng phương thức cấy này như Đông Đông (100ha), Đồ Lương (80ha), Đông Quang (30ha)... Tổng diện tích được khoảng 1.000ha/vụ. Bà Nguyễn Thị Tự, thôn Kim Ngọc 1, xã Liên Giang cho biết: Đây là vụ thứ năm gia đình tôi cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên. Thay vì cấy dày, tôi chỉ cấy từ 13 - 17 khóm/m², công cấy giảm một nửa. Với phương pháp này tôi chỉ dùng hết 0,8kg thóc giống trong vụ 1,2 - 1,5kg thóc như trước đây. Ngoài ra, tôi chỉ rắc phân bón vào giữa hàng rộng nên tiết kiệm được phân bón. Lúa sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh, chống đổ tốt, bông to, năng suất tương đương hoặc cao hơn so với cấy dày truyền thống. Phương thức cấy hiệu ứng hàng biên cũng được nhiều xã khác trong tỉnh áp dụng như: Dân Chủ, Duyên Hải (Hưng Hà), Thụy Liên (Thụy Thụy), Thụy Liên (Hải Thụy), An Bài, Đông Hải (Quỳnh Phụ)... Ông Nguyễn Bá

Trưởng, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Phú Lương cho biết: Triển khai mô hình gieo cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, chúng tôi nhận được nhiều lợi ích, nhất là giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm phân bón, giảm sâu bệnh, chống đổ tốt, bông to, năng suất tương đương hoặc cao hơn so với cấy dày truyền thống. Phương thức cấy hiệu ứng hàng biên cũng được nhiều xã khác trong tỉnh áp dụng như: Dân Chủ, Duyên Hải (Hưng Hà), Thụy Liên (Thụy Thụy), Thụy Liên (Hải Thụy), An Bài, Đông Hải (Quỳnh Phụ)... Ông Nguyễn Bá

nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, các tỉnh ngoài... Thấy công thức hàng rộng hàng hẹp có hiệu quả thì tự khắc người dân sẽ áp dụng. Một trong những lưu ý trong kỹ thuật gieo cấy của phương pháp này là lựa chọn các giống lúa đẻ khỏe, cần bón thêm 2kg đạm ngay sau cấy để kích thích cho lúa đẻ nhánh sớm, phát huy tối đa tiềm năng của giống.

NGÂN HUYỀN



Cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên tại xã Phú Lương (Đông Hưng).